



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวดวงพร จินาพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๐๓๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๒	นางสุพัตรา หมวกโรสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๐๐๖ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร เวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๓	นางระวีวัฒน์ นุমানิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๐๐๕ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ - ๓ จัดส่งผลงานประเมินตาม จำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตาม แนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

**มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓**

ลำดับ ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๑.	นางสาวดวงพร จินาพันธ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๑๑๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๕๓๐๓๑	ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีภาวะวิกฤตเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มสมองได้รับการ ผ่าตัด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ๒ ราย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะไม่รุนแรง (Mild Head injury)	๑๐๐%
๒.	นางสุพัตรา หมวกโรสง	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๑๓๙	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๐๐๖	ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อกรุนแรงร่วมกับมีภาวะน้ำเกินและ มีภาวะแคลเซียม โปตัสเซียมในเลือดต่ำ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม”	๑๐๐%
๓.	นางระวีวัฒน์ นุমানิต	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๐๓๓	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๐๐๕	ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน “ผลของโปรแกรมการนัดสัมผัสอาหารกโดยมารดาที่มีต่อสัญญาณพฤติกรรมของทารกและ ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกขณะอยู่โรงพยาบาล” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ในมารดาหลังคลอดที่มีทารกคลอดก่อนกำหนด”	๑๐๐%

Arbont